

Số: /CT - UBND

Vĩnh Bảo, ngày tháng 3 năm 2023

CHỈ THỊ

Về công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023

Những năm gần đây các hiện tượng thời tiết cực đoan và thiên tai xuất hiện dị thường, không theo quy luật đã gây thiệt hại về người và tài sản trên phạm vi cả nước. Năm 2023, do tác động của hiện tượng El Niño và biến đổi khí hậu, dự báo tình hình thời tiết, thiên tai tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường.

Thực hiện chỉ thị số 06/CT-UBND, ngày 07/3/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tổ chức thực hiện tốt một số việc sau:

1. Chủ động tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác Phòng chống thiên tai và TKCN năm 2023; xây dựng, rà soát, bổ sung kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai của ngành, đơn vị, địa phương sát hợp với thực tế, theo từng cấp độ rủi ro thiên tai đảm bảo an toàn cao nhất về người và tài sản; chú trọng nâng cao năng lực điều hành, chỉ huy, tổ chức thực hiện ngay tại cơ sở theo phương châm “bốn tại chỗ”; lồng ghép các nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, các xã, thị trấn.

2. Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 85-CTr-TU ngày 15/7/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thực hiện Chỉ thị số 42; các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố: số 274/KH-UBND ngày 12/11/2019 thực hiện Nghị quyết số 76, số 214/KH-UBND ngày 26/8/2020 thực hiện Chỉ thị số 42.

3. Phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Luật Phòng chống thiên tai, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai, Luật Đề điều và các nội dung chỉ đạo của Trung ương và của thành phố về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Xác định công tác phòng chống thiên tai là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, phải được lồng ghép trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các đề án, dự án của các cấp, các ngành, các lĩnh vực trên địa bàn huyện; cụ thể hóa phương châm: “công trình kinh tế - xã hội phải góp phần phòng chống thiên tai, công trình phòng chống thiên tai phải góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội; tất cả các công trình phải an toàn trước tác động của thiên tai”. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả các tình huống thiên tai, thảm họa.

4. Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành theo quy định của Luật Phòng, chống thiên tai, Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đề điều đảm bảo tinh gọn, phân công rõ trách nhiệm, nâng cao hiệu lực điều hành của Ban Chỉ huy và từng thành viên.

5. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện và kịp thời rà soát, bổ sung đảm bảo tính sát thực, khả thi của các kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; đánh giá hiện trạng công trình, xây dựng phương án bảo vệ công trình đê điều, công trình công cộng, trường học, nhà chung cư, công trình kỹ thuật hạ tầng, kho tàng, nhà xưởng... Tập trung lực lượng, phương tiện, vật tư hoàn thành các công trình tu bổ, nâng cấp đê điều trước mùa lũ, bão. Ngăn chặn và xử lý cương quyết các trường hợp vi phạm Luật Đề điều, Thủy lợi.

6. Tổ chức và bảo đảm thông suốt hệ thống thông tin phục vụ dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai theo quy định tại Quyết định số 18/2021/QĐ- TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ; đảm bảo thông tin chỉ đạo, chỉ huy trong mọi tình huống thiên tai. Tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác trực ban tham mưu tại Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp.

7. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức sâu rộng trong cộng đồng về phòng, chống thiên tai.

8. Tổ chức rà soát, xây dựng Kế hoạch thu nộp Quỹ phòng chống thiên tai của địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thu đúng, thu đủ và quản lý, sử dụng công khai, minh bạch, đúng mục đích Quỹ Phòng chống thiên tai.

9. Một số nhiệm vụ cụ thể:

9.1. Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện: xây dựng kế hoạch, phương án Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 của huyện theo phân công, phân cấp quy định tại Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 và Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ; tổ chức lập và phê duyệt phương án bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu cấp huyện; xây dựng phương án đối phó với các tình huống khẩn cấp về thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện, đặc biệt ở những nơi xung yếu; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai và TKCN của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn; tổng hợp tình hình báo cáo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và thành phố theo quy định.

9.2. Các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện: chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của địa phương và đơn vị theo phân công, phân cấp quy định tại Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 và Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ; xây dựng và tổ chức thực hiện phương án, kế hoạch di dời dân trong vùng trũng, thấp, xung yếu và khu vực dân cư ngoài đê Quốc gia ra

khỏi khu vực nguy hiểm khi thiên tai xảy ra; chuẩn bị đủ nhân lực, vật tư, phương tiện sẵn sàng ứng cứu, chi viện, xử lý các tình huống thiên tai xảy ra tại địa phương và đồng thời theo sự điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khi có yêu cầu cấp thiết. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm túc Luật Phòng chống thiên tai, các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản hướng dẫn của trung ương, thành phố, huyện về công tác phòng chống thiên tai và TKCN, xác định công tác phòng chống thiên tai là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Kiện toàn Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN ở địa phương theo quy định. Tổ chức thực hiện diễn tập phương án hộ đê, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo (trong đó đặc biệt lưu ý việc tổng hợp, báo cáo tình hình thiệt hại do thiên tai phải đảm bảo kịp thời, đầy đủ), đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo.

9.3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan Thường trực công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện) có trách nhiệm: Chủ trì cùng các ngành liên quan đơn đốc UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai; Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, các xã, thị trấn:

- Xây dựng phương án huy động lực lượng, vật tư, phương tiện cứu hộ đê của huyện;

- Tham mưu giúp UBND huyện tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2022, xây dựng kế hoạch PCTT và TKCN năm 2023, xây dựng kế hoạch diễn tập công tác PCTT và TKCN của huyện, các hoạt động phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án bảo vệ các trọng điểm đê, kè, công xung yếu;

- Phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Vĩnh Bảo chủ động điều tiết hệ thống tưới, tiêu nước, đặc biệt chống úng vụ mùa. Có phương án dự phòng giống cây trồng, vật nuôi phục vụ khôi phục sản xuất nông nghiệp. Bố trí lực lượng trực ban theo quy định.

9.4. Ban chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch phương án tìm kiếm cứu nạn chung toàn huyện; tổ chức trực ban, chỉ huy, điều hành xử lý các tình huống khẩn cấp về tìm kiếm cứu nạn trên đất liền theo Điểm a, Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án huấn luyện, diễn tập; bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng xung kích của các địa phương, các ngành tham gia cứu hộ đê và xử lý các tình huống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

9.5. Công an huyện: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội khi có thiên tai; triển khai lực lượng bảo vệ

an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ công trình trọng điểm, tài sản của nhân dân, nhà nước và doanh nghiệp; huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để tham gia ứng phó thiên tai, cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả và sơ tán, di dời dân khu vực nguy hiểm; chỉ đạo lực lượng công an các xã, thị trấn phối hợp kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ vi phạm Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Thủy lợi. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy, nổ, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, cứu sập, sơ tán người khi xảy ra sự cố thiên tai, tai nạn và sự cố cháy lớn tại khu, điểm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, khu dân cư theo quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều 13, Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ.

9.6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với cơ quan đơn vị có liên quan có kế hoạch bố trí lực lượng, phương tiện, tu bổ cầu, đường, nhất là các tuyến đường chống lũ, chống bão. Bảo đảm giao thông thông suốt, đáp ứng yêu cầu cho việc hộ đê trong mọi tình huống. Chuẩn bị phương án huy động lực lượng, phương tiện tham gia xử lý các tình huống hộ đê, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tu bổ, sửa chữa nhà cửa xung yếu; tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án dự trữ phương tiện, hàng hóa thiết yếu; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư phục vụ phòng chống thiên tai; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai cho các công trình xây dựng công cộng và dân dụng, phương án phòng chống và cứu sập nhà cửa; cắt tỉa cây xanh.

9.7. Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị kinh phí ưu tiên cho phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, theo yêu cầu chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, đảm bảo quy định.

9.8. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện huy động đủ lực lượng cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và giải quyết chế độ chính sách khi có thiên tai xảy ra trên địa bàn huyện.

9.9. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, phương án bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh và cơ sở trường lớp khi có thiên tai xảy ra; nghiên cứu đưa kiến thức phòng chống và giảm nhẹ thiên tai vào giảng dạy trong nhà trường.

9.10. Phòng Văn hoá - Thông tin và Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện có kế hoạch tuyên truyền rộng rãi, kịp thời trong nhân dân về công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các văn bản chỉ đạo, các thông tin cần thiết về bão, lũ và các loại hình thiên tai khác trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết, chủ động phòng, tránh có hiệu quả; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án đảm bảo thông tin thông suốt trong mọi tình huống.

9.11. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện và thuốc y tế dự phòng; tổ chức kiểm tra và bố trí lực lượng phòng chống dịch bệnh. Xây dựng các phương án bảo đảm cấp cứu, vận chuyển, thu dung, điều trị; phân tán, sơ tán cơ sở vật chất, cán bộ, nhân viên

y tế và bệnh nhân đến nơi an toàn trong các trường hợp thiên tai, thảm họa lớn, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng của người dân và cơ sở y tế, đặc biệt quan tâm đến các đối tượng dễ bị tổn thương.

9.12. Văn phòng HĐND và UBND huyện cùng với Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện tốt công tác thường trực, bảo đảm chế độ báo cáo thông tin kịp thời, nhanh chóng, có hiệu quả.

9.13. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham gia xử lý các tình huống sự cố môi trường do thiên tai.

9.14. Bưu điện, Đài viễn thông huyện bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn từ huyện đến xã, thị trấn và các ngành, các đơn vị trong huyện nhanh, kịp thời.

9.15 Điện lực Vĩnh Bảo có phương án bảo đảm an toàn lưới điện khi có mưa, bão; ưu tiên cấp điện cho trụ sở các cơ quan Đảng, chính quyền, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN các cấp; các trạm bơm, cống đầu mối tiêu úng.

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan phụ trách xã, các ngành, đơn vị trên địa bàn huyện, các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị này. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện các công việc trên, thường xuyên báo cáo về Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và Ban chỉ huy Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố./.

Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân thành phố;
- BCH PCTT và TKCN thành phố;
- Văn phòng TT BCH PCTT và TKCN TP;
- Thường trực Huyện ủy, TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các thành viên trong BCH PCTT - TKCN huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Thủ trưởng các cơ quan phụ trách xã;
- Các ngành, các đơn vị liên quan;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Cảnh